

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kiến nghị của Bộ Công an về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Thực hiện Công văn số 346/BCA-X05 ngày 08/2/2022 của Bộ Công an về việc kiến nghị thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; Công văn số 3649/UBND-KSTTHCNC ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Bộ Công an về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản

- Các phòng, ban, địa phương xã, thị trấn đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung văn bản chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Bộ Công an về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, quản điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp, đoàn thể, các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân... tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng, hướng đến sự đồng thuận trong xã hội quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú tại địa phương hoàn lương, sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng

- Xác định công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Là nhiệm vụ của rất nhiều cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương. Làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và ngăn ngừa tình trạng tái phạm. Ngay sau khi Luật thi hành án hình sự năm 2019 có hiệu lực, UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo ban hành nhiều kế hoạch, và các văn bản thực hiện đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn huyện, cụ thể:

+ Ban hành văn bản về việc Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 15/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

+ Ban hành kế hoạch số 1108/KH-UBND ngày 23/02/2021 về việc thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 07/09/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh Hóa “Triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng”.

+ Ban hành Kế hoạch số 1756/KH-UBND ngày 15/4/2019 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

+ Ban hành văn bản số 2177/UBND- CA ngày 22/4/2022 về việc thực hiện kiến nghị của Bộ Công an về công tác THAHS và tái hòa nhập cộng đồng.

2. Kết quả thực hiện

Từ đầu năm 2022 đến nay UBND huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo cho Công an huyện Triệu Sơn, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp nhận, quản lý và giúp đỡ 42 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tìm kiếm việc làm, hỗ trợ tâm lý, định hướng nghề nghiệp và vận động xóa bỏ tư tưởng mặc cảm, sớm hòa nhập cộng đồng; tiếp nhận và quản lý, giám sát, giáo dục đối với 61 đối tượng án treo; 07 CTKGG; đa số các đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng đều ý thức được nghĩa vụ của mình và nghiêm túc chấp hành pháp luật, chấp hành nghĩa vụ của người chấp hành án.

- Đài truyền thanh các xã, thị trấn đã truyền tải tin, bài, phóng sự phản ánh tập trung vào những nội dung như: đợt đặc xá, giảm án tha tù trước thời hạn vào dịp Tết cổ truyền, các ngày lễ trọng đại của đất nước; lồng ghép vào các chương trình thời sự và các chuyên mục : “Đại đoàn kết”, “Pháp luật đời sống”, “Phòng chống tệ nạn xã hội” để tuyên truyền sâu rộng về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tá HNCĐ đối với người CHXAPT. Tăng thời lượng tuyên truyền, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm định hướng, khuyến khích, động viên, xóa bỏ định kiến và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tái phạm tội, vi phạm pháp luật.

- Thông qua công tác tuyên truyền lồng ghép với phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTK đã làm cho nhân dân nhận thức và xóa bỏ thái độ định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù; quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Biểu dương những người tốt việc tốt, những gương hoàn lương tiêu biểu, điển hình xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu tự vươn lên ổn định cuộc sống, HNCĐ

- Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng

và các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó đã phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành và cơ quan tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch căn cứ Luật Ngân sách, Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016, Luật thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện bảo đảm kinh phí cho công tác thi hành án hình sự nói chung và công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng nói riêng.

- Hướng dẫn các đơn vị liên quan lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thường xuyên hằng năm cho công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng. Chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt để chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, công tác tái hòa nhập cộng đồng.

- Bảo đảm kinh phí trích từ nguồn ngân sách địa phương hằng năm để phục vụ công tác thi hành án hình sự theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thi hành án hình sự năm 2019, trong đó chú trọng và tạo điều kiện cấp kinh phí cho lực lượng làm công tác thi hành án tại xã, thị trấn, đặc biệt là những người được phân công trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án để động viên, khuyến khích họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng; kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu người chấp hành án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tiến hành việc kiểm kê, điểm danh, kiểm diện định kỳ để phát hiện, xử lý nghiêm khắc những trường hợp cố tình vi phạm, trốn tránh việc chấp hành án. Kịp thời biểu dương, động viên và lập danh sách, báo cáo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo, giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, rút ngắn thời gian thử thách cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

- Chỉ đạo Công an huyện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ quản lý thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc Nghị định 80/CP, chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND, Kế hoạch số 105 của BCĐ 138 tỉnh về công tác tái hòa nhập cộng đồng; Xây dựng các mô hình tái HNCĐ đối với người chấp hành xong án phạt tù đồng thời duy trì có hiệu quả và nhân rộng mô hình “Công ty tạo việc làm cho những người được phục hồi quyền công dân, tái hòa nhập cộng đồng” tại Công ty Triệu Thái Sơn, xã Dân Lực, Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Lực lượng Công an tại các xã, thị trấn đã tăng cường phối hợp với các đoàn thể gặp gỡ, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh khó khăn, vướng mắc, có kế hoạch, biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, động viên, giáo dục đối với từng người chấp hành xong án phạt tù; tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống. Thường xuyên bổ sung, củng cố hồ sơ của từng trường hợp để xử lý các trường hợp vi phạm hành chính hoặc đề nghị truy tố trước pháp luật; đồng thời phục vụ việc đề nghị xóa án tích đối với người phấn đấu tốt. Tạo điều kiện cho công dân tham gia vào các giao dịch dân sự có liên quan nhằm mục đích xuất khẩu lao động, xin việc làm.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các điều kiện, nguy cơ có thể khiến họ tái phạm. Duy trì, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng và các địa phương trong thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng, nhất là trong công tác hướng dẫn thủ tục cấp, đổi chứng minh nhân dân, căn cước công dân; đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng; đăng ký ngành nghề kinh doanh, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét rút ngắn thời gian thử thách, miễn chấp hành thời hạn còn lại của hình phạt bổ sung.

3. Kiến nghị, đề xuất

Trong thời gian tới tình hình người chấp hành xong án phạt tù về trên địa bàn huyện sẽ ngày càng tăng, để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tái hòa nhập cộng đồng cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của nhân dân trong việc thực hiện các nội dung, biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định 49/NĐ-CP của Chính phủ.

- Cần tăng cường hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù thông qua mở rộng đối tượng phân công trách nhiệm quản lý, giáo dục

- Cần có chế độ, chính sách phù hợp, kịp thời cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, hỗ trợ các thủ tục pháp lý, hướng dẫn xóa án tích, cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn từ các ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện ở địa phương; tổ chức học nghề, dạy nghề, tìm kiếm, giới thiệu việc làm.

- Có giải pháp khuyến khích, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ người chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, cũng như tiếp nhận người chấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết kiểm điểm và đánh giá việc thực hiện Nghị định, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót đảm bảo làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua công tác tuyên truyền, giới thiệu mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến tái hòa nhập cộng đồng, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả của các địa phương để nhân rộng, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung của các cơ quan liên quan.

- Sớm ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/NĐ-CP, nhất là các văn bản hướng dẫn về cơ chế, chính sách cho các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, và công dân khi tham gia công tác tái hòa nhập cộng đồng; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp với tình hình thực tiễn; hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định 49/NĐ-CP đạt hiệu quả và chất lượng.

- Tiếp tục tham mưu, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng nói chung, xây dựng tiêu chí và nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình nói riêng; hàng năm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho lực lượng làm công tác tái hòa nhập cộng đồng.

- Sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể trong chính sách cho vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống; tăng cường phối hợp hơn nữa với các cơ quan chức năng, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng.

- Các trại giam, trại tạm giam cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phổ biến tình hình thời sự, chính sách, pháp luật, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, về thị trường lao động, giáo dục kỹ năng sống, trang bị kiến thức cần thiết khác và hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân trước khi họ chấp hành xong án phạt tù theo quy định của pháp luật. Song song với đó, lực lượng Công an các cấp từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp, phong phú, đa dạng, hiệu quả, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất và nâng cao nhận thức về công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá nhằm định hướng và nâng cao khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc của bản thân và có điều kiện được tiếp cận, nhận thức về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm, sự chia sẻ, giúp đỡ của gia đình, xã hội để phấn đấu vượt qua mọi mặc cảm, tiêu cực, tự ti về quá khứ làm lỗi, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn

luyện nhân cách, nỗ lực trong lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, tạo được lòng tin với cộng đồng.

- Tăng cường công tác quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phát hiện kịp thời những trường hợp tái phạm tội, vi phạm pháp luật để tiến hành xử lý nghiêm minh.

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn báo cáo Công an tỉnh Thanh Hóa việc triển khai thực hiện kiến nghị của Bộ Công an về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Công an tỉnh (để b/c);
- UBND tỉnh Thanh Hóa (để b/c);
- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Lưu: VT, CAH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính